



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔-๒๙๑๖๘๔

ที่... ลป.๐๔๓๒/๘๒ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้ประกาศเดิม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง

เรื่องเดิม

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหาร จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เพื่อให้หน่วยงานภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน มีแนวทางในการดำเนินการ และการพัฒนาบุคลากร

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ที่แนบมาพร้อมนี้ และโปรดอนุญาตนำประกาศนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ <https://www.thoenhealth.go.th> และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ต่อไป

(นายประยูร จันทร์ศักดิ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุญาต

(นายชุมพล ดวงดีวงศ์)
สาธารณสุขอำเภอเถิน



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเถิน วัน/เดือน/ปี : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕	
หัวข้อ : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน เรื่องมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ ดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน เรื่องมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ : เผยแพร่ทางไลน์กรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน / ทีมนำสำนักงาน	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นายประยูร จันทศักดิ์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕	(นายชุมพล ดวงดีวงศ์) สาธารณสุขอำเภอเถิน ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
กนกวรรณ	
(นางสาวกนกวรรณ วังหอม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕	

